

หมู่ที่ 8 บ้านพรสวรรค์

ความหมายของชื่อหมู่บ้าน

เดิมเป็นพื้นที่ราบ ได้มีผู้คนเข้ามาทางป่าจับจงเป็นพื้นที่ทำการเกษตร ส่วนมากจะเป็นไร้ แต่ด้วยความแห้งแล้งของพื้นที่เพราะไม่มีดินน้ำสายใดเลยผู้คนที่เข้ามาอาศัยในกลุ่มแรกจึงได้ย้ายออกจากพื้นที่ไป ยังคงเหลือไว้แค่คนบางกลุ่มที่ยังทำการเกษตรอยู่ในพื้นที่เดิมและได้ตั้งชื่อหมู่บ้านขึ้นเอง โดยได้ให้ชื่อไว้ว่าพรสวรรค์เพื่อเป็นคำมงคลกับพื้นที่บ้าน

ประวัติความเป็นมาของการตั้งหมู่บ้าน

เดิมบริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านโนนปอแดง มีชาวบ้านโนนปอแดงมาตั้งบ้านเรือนเพื่อทำนาและเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย ต่อมา พ.ศ. 2511 หน่วยงาน ร.พ.ช. ได้สร้างถนนสายตาข่าย – หนองดانا ทำให้เส้นทางคมนาคมสะดวกขึ้น ในปี พ.ศ. 2512 – 2515 มีประชาชนอพยพมาจากที่อื่น มาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณนี้ เกือบ 150 ครัวเรือน และได้เรียกตัวเองว่า “บ้านพรสวรรค์” โดยที่ยังไม่ได้ขอจัดตั้งหมู่บ้าน มีผู้ร่วมจัดสรรที่อยู่อาศัย ในช่วงปี พ.ศ. 2516 -2524 ชาวบ้านได้อพยพย้ายบ้านเรือนไปหาที่ทำกินใหม่ เพราะบริเวณแห่งนี้ห่างไกลจากแหล่งน้ำและแห้งแล้ง จึงเหลือบ้านเรือนราว 50 ครัวเรือนต่อมาในปี พ.ศ. 2525 กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ตั้งหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ ตามคำขอตั้งหมู่บ้านของนายแดงรัชฎ์ ผู้ใหญ่บ้านนาล้อมและนายเรียน แก้วโหวหาร กำนันตำบลโนนปอแดง แต่หมู่บ้านโนนสมบูรณ์ที่ขอตั้งหมู่บ้านใหม่ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านนาล้อมนั้นผู้คนได้อพยพหนี เป็นหมู่บ้านร้าง จึงเปลี่ยนมาตั้งหมู่บ้านบริเวณนี้บ้านโนนสวรรค์ แทนโดยมีนายรัตดา อุ่นทะยา เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก การใช้ชื่อบ้าน โนนสมบูรณ์ นั้นชาวบ้านไม่ชอบเพราะ เป็นชื่อหมู่บ้านได้โดยบังเอิญ ไม่ใช่ชื่อเดิมที่เรียกกัน และเป็นปัญหาในการสื่อสารเนื่องจากมีหมู่บ้านชื่อโนนสมบูรณ์ ในตำบลท่าช้างคล้อยอยู่ก่อนแล้ว ชาวบ้านจึงได้ทำเรื่องขอเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น บ้านพรสวรรค์ โดยให้เหตุผลว่าเป็นชื่อดั้งเดิมและมีความหมายว่า เป็นหมู่บ้านที่ สวรรค์ได้ประทานให้หรือสถานที่ที่เทพเบื้องสูงปรารถนาให้อยู่ดีมีความสุข ในปี 2540 กระทรวงมหาดไทยก็ได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น บ้านพรสวรรค์ จนถึงปัจจุบัน

สถานที่ทางศาสนา

มีวัดอยู่ 1 แห่งคือ วัดเทพสิรินทร์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน

อาณาเขตหมู่บ้าน

ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

ทิศใต้ ติดต่อ ลำน้ำพวย ตำบลท่าช้างคล้อย อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

ทิศตะวันออก ติดต่อ บ้านอีเปี้ย ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

ทิศตะวันตก ติดต่อ ลำห้วยเตือ ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย